

Số: /KH-UBND

An Khánh, ngày tháng 01 năm 2022

KẾ HOẠCH

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác văn hóa thông tin năm 2022, UBND xã An Khánh xây dựng kế hoạch tuyên truyền năm 2022 như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022 nhằm giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Tạo không khí phấn khởi, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, biểu dương gương người tốt việc tốt, góp phần thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh năm 2022.

Công tác tuyên truyền cần được triển khai với nhiều hình thức phong phú, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo thời sự, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

2. Các hoạt động tuyên truyền

2.1 Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam, tập trung làm rõ những thắng lợi vĩ đại của Đảng ta trải qua 92 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt là công cuộc đổi mới xây dựng đất nước, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cuộc cách mạng Việt Nam.

Tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân để thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân đến tham gia và cổ vũ, các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền 2022, từ đó động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế - văn hóa - an ninh quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế của địa phương.

Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên băng zôn về kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930- 3/2/2022, xây dựng các bài tuyên truyền để tuyên truyền trên trạm truyền thanh của xã.

2.2. Tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)

Nội dung tuyên truyền: tuyên truyền chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc gắn liền với chiến công oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh bài học về ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc.

Hình thức tuyên truyền: Xây dựng các bài tuyên truyền trên trạm truyền thanh của xã về kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước, căng treo băng zôn tuyên truyền.

2.3. Tuyên truyền kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)

Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng, nêu bật tình yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Hình thức tuyên truyền: Xây dựng bài tuyên truyền trên trạm truyền thanh của xã.

2.4. Tuyên truyền kỷ niệm 107 năm ngày sinh Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915 - 01/7/2022)

Nội dung tuyên truyền: tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Văn Linh, đặc biệt là những đóng góp to lớn của đồng chí trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước.

Hình thức tuyên truyền: Xây dựng bài tuyên truyền trên trạm truyền thanh của xã.

2.5 Kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 (19/8/1945- 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2022); Tuyên truyền kỷ niệm 77 năm thành lập chính quyền cách mạng tỉnh Thái Nguyên (20/8/1945-20/8/2022)

Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền về bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945, Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 77 năm thành lập chính quyền Cách mạng tỉnh Thái Nguyên. Những thành quả vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong 77 năm xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, khẳng định sự kế thừa, vận dụng và phát huy những bài học kinh nghiệm của cuộc cách mạng Tháng 8/1945, cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ Quốc, đẩy mạnh công cuộc CNH - HĐH đất nước.

Hình thức tuyên truyền: Xây dựng các bài tuyên truyền trên trạm truyền thanh của xã, treo băng zôn tuyên truyền kỷ niệm 77 năm cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9; 77 năm thành lập chính quyền cách mạng tỉnh Thái Nguyên.

2.6 Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam 20/10

Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền về lịch sử, nguồn gốc ra đời của việc thành lập hội LHPN Việt Nam, vai trò của người phụ nữ trong công cuộc xây dựng và phát triển của xã hội, khẳng định được vị thế của người phụ nữ trong xã hội hiện nay.

Hình thức tuyên truyền: Xây dựng các bài tuyên truyền trên trạm truyền thanh của xã.

2.7 Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12

Nội dung tuyên truyền: Tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò của QĐND Việt Nam đặc biệt trong tình hình hiện nay, những thành quả mà QĐND Việt Nam đã đạt được trong những năm qua.

Hình thức tuyên truyền: Xây dựng các bài tuyên truyền trên trạm truyền thanh của xã.

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022 của UBND xã An Khánh./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Hoàng Văn Vinh